



มหาวิทยาลัยสีเขียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) คือสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการหลักการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเข้าไปในทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และกิจกรรมต่างๆ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คือเป้าหมายระดับโลกเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน มีจำนวน 17 เป้าหมายที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ ตั้งแต่การจัดความยากจนและความหิวโหย ไปจนถึงการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเหล่านี้เป็น "พิมพ์เขียว" มั่นคงสำหรับอนาคตที่ทุกประเทศทั่วโลกตกลงที่จะร่วมสร้างสรรค์

เป้าหมายหลักของ SDGs จำนวน 17 เป้าหมายมีดังนี้

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาพะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ

เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล

เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดและราคาเข้าถึงได้

เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างสรรค์

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ

เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและชุมชนปลอดภัย มีชีวิตชีวา และยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ

เป้าหมายที่ 13 การดำเนินการเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 14 ปกป้องและฟื้นฟูมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศบนบก

เป้าหมายที่ 16 สร้างสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม และเปิดกว้างไม่แบ่งแยก

เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดทำโดย

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1157 โทรสาร 0-2320-2777 ต่อ 1102

E-mail : research@kbu.ac.th



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน:SDGs มีความสำคัญเนื่องจาก:

-ความเชื่อมโยงกัน: เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด การบรรลุเป้าหมายหนึ่งจะส่งผลดีต่อเป้าหมายอื่นๆ ด้วย

-ความครอบคลุม: SDGs ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

-ความเป็นสากล: SDGs เป็นเป้าหมายที่ทุกประเทศทั่วโลกตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการ

-ความยั่งยืน: SDGs มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อความสามารถของคนรุ่นหลังในการตอบสนองความต้องการของตนเอง

มหาวิทยาลัยสีเขียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) มีความเชื่อมโยงกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาและองค์กรขนาดใหญ่ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน SDGs โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นผู้นำในการดำเนินงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักการของ SDGs มีบทบาทให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ดังนี้

1.การผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม: มหาวิทยาลัยสีเขียวผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถคิดวิเคราะห์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.การเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม: มหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการจัดการขยะ และวัสดุนวัตกรรม

3.การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน: มหาวิทยาลัยสีเขียวส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.การเป็นต้นแบบในการดำเนินงานที่ยั่งยืน: มหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการของ SDGs ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร และการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

5.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ: มหาวิทยาลัยสีเขียวสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน SDGs

สรุป มหาวิทยาลัยสีเขียวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นทั้งผู้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้นำในการดำเนินงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักการของ SDGs การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา จะเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นหลัง

ที่มา : <https://science.mahidol.ac.th/sdgs/sdgs-17/>
<https://sdgs.nesdc.go.th/>
<https://sdgs.un.org/goals>